

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. สัมมนาเศรษฐกิจการเกษตรไทยปี ๕๗	เดลินิวส์
๒. วอนงดปลูกข้าวนาปรัง ปริมาณน้ำมีน้อยฤดูฝนปีนี้ส่อเค้าล่าช้าอีก	ไทยรัฐ
๓. ชมฟาร์ม	คมชัดลึก
๔. รอบรู้เกษตร : ประชมแมลงวันผลไม้นานาชาติ	คมชัดลึก
๕. สหกรณ์เร่งขับเคลื่อนสินค้าเกษตรรับเออีซี ยกระดับการผลิตสุกร-นม-กาแฟ ครบวงจร	คมชัดลึก
๖. ก.เกษตรฯ-ปศุสัตว์ยืนยันไก่ไทยปลอดภัยไร้หวัดนก หวังมือดีปล่อยข่าวลือ บ่อนทำลายอุตสาหกรรม เตือนขบวนการส่งต่อข้อมูลอันเท็จผ่านไลน์ มีความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์	บ้านเมือง
๗. 'สุรินทร์' ส่งเสริมให้ปลูกพืชฤดูแล้ง	ข่าวสด
๘. 'กิตติรัตน์' อ่างตติปัญหาगत.จ่ายเงินชวอนาชา	กรุงเทพธุรกิจ



เดลินิวส์

วันที่ : เสาร์ 18 มกราคม 2557

ปีที่ - ฉบับที่: 23,473 หน้า : 6

คอลัมน์ : สัมมนาเศรษฐกิจการเกษตรไทยปี ๕๗

สัมมนาเศรษฐกิจการเกษตรไทยปี 57

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง แนวทางในการรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร โดยเฉพาะความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรอย่างสอดคล้องกับกลไกอื่นกันอย่างมีอรรถภาพ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน

สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร และการคาดคะเน แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้ภาครัฐได้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย

ทั้งนี้ การพัฒนาซึ่งต้องคำนึงถึงทิศทางของเศรษฐกิจโลกที่ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว และให้ความสำคัญหลักกับเกษตรกรที่เป็นรากฐานแห่งการพัฒนาด้วย โดยเน้นการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการผลิต การตลาด และการจัดการธุรกิจการเกษตร การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกร รวมถึงการ

โดยจะมีการจัดสัมมนาและรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ในหัวข้อภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 ขึ้นในช่วงต้นปี 2557 นี้เพื่อนำเสนอข้อมูลสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจการเกษตรต่อสาธารณชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจได้พิจารณาต่อไป



วอนงดปลูกข้าวนาปรัง

● ปริมาณน้ำมีน้อยฤดูฝนปีนี้ส่อเค้าล่าช้าอีก

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขอให้ชาวนาในเขตลุ่มเจ้าพระยา งดปลูกข้าวนาปรังตั้งแต่เดือน ก.พ.นี้เป็นต้นไป เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนที่จะจัดสรรให้ลุ่มเจ้าพระยามีน้อย ไม่เพียงพอรองรับการปลูกข้าวนาปรังเพิ่มเติมได้แล้ว โดยปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ขณะนี้ สามารถจัดสรรน้ำให้แก่ข้าวนาปรังที่เริ่มปลูกในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. ที่ผ่านมามาเท่านั้น "ตอนนี้ต้องขอร้องชาวนากลุ่มเจ้าพระยาเลยว่าให้งดปลูกนาปรัง เพราะน้ำมีน้อยมาก ท่านลงทุนปลูกข้าวไปไม่มีน้ำส่งไปให้หน้าของท่านก็เสียหาย เงินลงทุนก็สิ้นเปลือง และยิ่งในตอนนี้เงินช่วยเหลือจากรัฐก็ไม่มี เพราะไม่มีรัฐบาล การขอเงินฉุกเฉินมาแก้ไขปัญหาก็คงยิบติ๊กทำไม่ได้"

นายสุเทพกล่าวว่า ข้อมูลปริมาณน้ำและพื้นที่นาปรัง ณ วันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา ในลุ่มเจ้าพระยา ข้าวนาปรังปลูกข้าวนาปรังรวมแล้ว 6.72 ล้านไร่ จากแผนที่กำหนดไว้ว่ามีน้ำส่งให้เพาะปลูกได้ 4.74 ล้านไร่ หรือเกินจากแผนไปแล้ว 42% แต่ถ้าแยกมาดูในเขตกับนอกเขตชลประทาน พบว่า ในเขตชลประทานของลุ่มเจ้าพระยา ปลูกนาปรังแล้ว 6.21 ล้านไร่ จากแผนที่กำหนดไว้ 2.90 ล้านไร่ หรือทะลุจากแผนที่กำหนดไว้ไปถึง 80%

"เดิมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้กรมชลฯและกรมส่งเสริมการเกษตร ไปร่วมกันจัดแผนที่ปลูกข้าวนาปรัง เพื่อจะประกาศเขตการปลูกข้าวนาปรัง ปี 2557 ให้ชาวนารู้ว่าตรงไหนที่กรมชลฯ มีน้ำส่งให้ปลูกข้าวได้ ตรงไหนปลูกไม่ได้ ถ้าใครฝืนปลูกนอกเขตประกาศ รัฐก็จะไม่จ่ายเงินชดเชยให้ แต่แผนการประกาศต้องเลื่อนออกไป เพราะเมื่อเริ่มสำรวจในเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ชาวนาปลูกข้าวนาปรังเต็มพื้นที่ที่แผนกำหนดไว้แล้ว".



คม ชัด ลึก

วันที่ : เสาร์ 18 มกราคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่ : 4,473 หน้า : 11

คอลัมน์ : ชมฟาร์ม



ชมฟาร์ม-ดร. จุมพล สงวนสิน (กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารเยือนชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากระพงและกุ้ง ของสมาชิกสหกรณ์ประมงจังหวัดระนอง จำกัด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พร้อมแนะนำให้ยึดหลักวิชาการด้านประมงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและป้องกันโรคระบาดในสัตว์น้ำ



● **เที่ยวงานภาษาคี 57 ที่สกลนคร**

สกลนคร-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.) วิทยาเขตสกลนคร ขอเชิญประชาชนที่สนใจร่วมงานรวมน้ำใจไทยสกล จ.สกลนคร ประจำปี 2557 พบกับนิทรรศการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา ร่วมเวิร์กช็อปการประดิษฐ์หลอดแอลอีดี ด้วยตนเอง การประกวดไทยและการเพาะเลี้ยงปลาหมอ โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ชมการประกวดธิดาผ้าอ้อมคราม การออกร้านจำหน่ายสินค้าและการแสดงจากเวทีกลาง โดยเหล่าภาษาคีจังหวัดสกลนคร ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 24 ม.ค.-2 ก.พ. รวม 10 วัน 10 คืน สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-4271-1461, 0-4271-6527

● **ประชุมแมลงวันผลไม้นานาชาติ**

กทม.-นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ครั้งที่ 9 วันที่ 12-16 พ.ค. ณ โรงแรมมณเฑียรวิเวอรี่ไฮด์ กทม.โดยเป็นการประชุมวิชาการด้านศัตรูพืชที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่รวมผู้เชี่ยวชาญในวงการศึกษาวิจัย การควบคุมแมลงวันผลไม้ ประกอบด้วย ผู้บริหารโครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ของประเทศต่าง ๆ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้แทนองค์การสกลนานาชาติและคณะกรรมการจากประเทศต่าง ๆ ผู้แทนองค์กรเกษตรกรต่าง ๆ ผู้ส่งออก ผู้นำเข้าและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ประมาณ 40 ประเทศ รวม 400 คน

● **ขยายตลาดพืชเกษตรผ่านห้าง**

กทม.-นายธนศพล อนุบุญวัฒน์ ผอ.องค์การการตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก) กล่าวถึงการก้าวสู่ปีที่ 40 ตลาด อ.ต.ก.ว่าที่ผ่านมา อ.ต.ก.เป็นศูนย์สินค้าที่นำพาประเทศให้การยอมรับและติดอันดับ 4 ตลาดนำซื้อ ที่มีความหลากหลายของอาหารทั้งสดใหม่และตอบสนองผู้บริโภค เช่น ตลาดกล้วยไม้ ตลาดสัตว์เลี้ยง จนได้รับรางวัลมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 1 ทศวรรษ พร้อมระบุถึงแผนการดำเนินงานปี 2557 ที่จะเพิ่มจำนวนเกษตรกรในโครงการต่าง ๆ อาทิ อ.ต.ก.ร่วมมือกับ ม.เกษตรศาสตร์ นำเอาพันธุ์ข้าวเขียว พันธุ์ท้องถิ่นที่หายไปกลับคืนมาเพื่อส่งเสริมให้เป็นของดีของไทย ซึ่งจะทดลองปลูกในจ.เชียงราย โดยร่วมกับเกษตรกร รัฐวิสาหกิจในการขยายตลาดสินค้าเกษตรผ่านห้างสรรพสินค้าและสหกรณ์ต่อไป

● **หนุน "สินค้าสหกรณ์" สู่อเซียน**

กทม.-นายปริญญา เท่งสมภัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากการที่กรมได้ส่งเสริมให้สหกรณ์ 4,381 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 4,277 กลุ่ม และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในสังกัดสหกรณ์ 5,753 กลุ่มผลิตและแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพ พร้อมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน อีกทั้งช่วยเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า ปัจจุบันมีสินค้าสหกรณ์ได้รับการรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) กว่า 1,000 รายการ มีทั้งอาหารและมีใช่อาหาร อย่างไรก็ตาม ปี 2557 กรมมีแผนต่อยอดการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐาน สมส.เพิ่มขึ้นกว่า 100 ผลิตภัณฑ์. อีกทั้งมีแผนพัฒนาโรงงานให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอพี หรือมาตรฐาน อช.25 แห่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและช่วยขยายโอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะการเปิดเสรีอาเซียนปี 2558



สหกรณ์เร่งขับเคลื่อนสินค้าเกษตรรับเออีซี ยกระดับการผลิตสุกร-นม-กาแฟ-ครบวงจร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สาขาคอนโซบาช ขับเคลื่อนกระบวนการสหกรณ์ทั้งระบบ เตรียม เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถการผลิตสินค้าใน ภาคเกษตร ผ่านกองทุนเอฟทีเอ หรือ กองทุน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (เอฟ ทีเอ) โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่มีจุดแข็งอยู่แล้ว แต่พัฒนาให้ครบวงจรมากขึ้นได้แก่ สุกร นม และกาแฟ เตรียมพร้อมที่จะแข่งขันในตลาด การค้าเสรีที่เปิดกว้างมากขึ้น

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ เปิดเผยว่า จากนโยบายของกรมใน การขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการสหกรณ์ ทั้งระบบ โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ถือเป็น นโยบายสำคัญที่กรมยังคงต้องดำเนินการต่อ ไป เนื่องจากภาคการเกษตรยังมีจุดอ่อนอยู่มาก ในส่วนของสหกรณ์ก็มีกองทุนเอฟทีเอ หรือ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนเรื่อง ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร พร้อมกับปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตการพัฒนาคุณภาพตลอด จวนการแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า เกษตรและอาหารของสหกรณ์ทุกกลุ่มให้มี ศักยภาพพร้อมแข่งขันทั้งในประเทศและต่าง ประเทศมากยิ่งขึ้น

โดยการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้ เป็นการทำงานแบบบูรณาการกันหลายหน่วย งานของภาครัฐในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



จุมพล สงวนสิน

ซึ่งกรมส่งเสริม สหกรณ์ก็เป็นหนึ่ง ในหลายหน่วยงาน ที่ร่วมขับเคลื่อน เรื่องนี้ด้วย รายละเอียดการดำเนินงานนั้นมุ่งเน้นไป ที่การสนับสนุนสิน การเกษตร บัณฑิตการผลิตและเทคโนโลยี สนับสนุน งานวิจัยและพัฒนา ให้ความรู้ จัดฝึกอบรมและ คูงาน ให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร โดยทั้งหมดนี้จะดำเนินงานผ่าน



ระบบสหกรณ์ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมากรม ได้มุ่งเป้าไปที่สินค้าเกษตรที่มีจุดแข็งอยู่แล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินงานสินค้า อื่นๆ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรที่กรม ได้ดำเนินการไปแล้วประกอบด้วยหลาย โครงการ และได้ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ได้แก่ โครงการปรับโครงสร้างโครงการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล, โครงการปรับโครงสร้างโครงการนำร่องการ เลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ, โครงการ ปรับโครงสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ



คม ชัด ลึก

วันที่ : เสาร์ 18 มกราคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่ : 4,473 หน้า : 11

คอลัมน์ : สหกรณ์เร่งขับเคลื่อนสินค้าเกษตรรับเออีซี ยกระดับการผลิตสุกร-นม...

ผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตสาหกรรม จำกัด, โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จำกัด และโครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณนี้กรมก็จะดำเนินการต่อยอดนโยบายการพัฒนาสินค้าในกลุ่มสินค้าหลักเช่นเดิม อาทิ กาแฟ ที่จะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น สินค้าปศุสัตว์สุกร ที่จะต้องยกระดับการผลิตให้มีมาตรฐานสู่สากล เชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาที่ครบวงจร และผลิตภัณฑ์จากนม ที่แม้ว่าในภูมิภาคเอเชียการเลี้ยงโคนมของประเทศไทยจะไม่มีรองใคร หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้นำในเรื่องการเลี้ยง และด้านองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี แต่การพัฒนายังมีจุดอ่อนในด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค จำเป็นที่จะต้องพัฒนาเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้นไปพร้อมกับการขยายตลาด รวมไปถึงกลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าหลัก ประกอบด้วยสินค้าแปรรูปต่างๆ กรมก็จะดำเนินการพัฒนาระดับให้



ก.เกษตรฯ-ปศุสัตว์ยืนยันไก่ไทยปลอดภัยไร้หวัดนก หวังมือดีปล่อยข่าวลือบ่อนทำลายอุตสาหกรรม

เตือนขบวนการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านไลน์ มีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์

นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดส่งออกสินค้าเนื้อไก่สดไปยังตลาดญี่ปุ่นตามที่ทางญี่ปุ่นได้มีมติรับรองสถานปลอดใช้หวัดนกของประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา(2556) หลังจากทำนำเข้าไปมากกว่า 10 ปี ขณะนี้พบว่ามีขบวนการปล่อยข่าวลือเรื่องเกิดใช้หวัดนกระบาดผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 แล้วทั้งนี้ขอยืนยันว่าข้อความข่าวลือนั้นไม่เป็นความจริง กรมปศุสัตว์ยืนยันว่าจนถึงปัจจุบัน ไม่มีการระบาดของใช้หวัดนกในประเทศไทยการกระทำของบุคคลดังกล่าวแสดงให้เห็น ได้อย่างชัดเจนว่ามุ่งทำลายอุตสาหกรรมไก่ของประเทศ โดยนอกจากจะกระทำในช่วงที่มีการประสานการนำเข้าไก่สดไปญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการทำลายความเชื่อมั่นต่อกลุ่มประเทศคู่ค้าโดยตรง

ซึ่งปัจจุบันกลุ่มประเทศคู่ค้าที่สำคัญมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกสดจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาไม่ทางจะเป็นสหภาพยุโรปสิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรต และคาดว่าจะมีประเทศคู่ค้าอื่นๆเปิดตลาดเนื้อสัตว์ปีกสดให้ไทยอีกในอนาคตอันใกล้อีกด้วย จึงขอความร่วมมือให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวโดยด่วน รวมไปถึงผู้ที่ได้รับข้อความจากการส่งต่อด้วย เนื่องจากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง กรณีนี้ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วและอยู่ในกระบวนการสอบสวนของตำรวจ เรียบร้อยแล้ว โดยผู้มีส่วนร่วมจะมีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ฐานส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จด้วย

ทั้งนี้จากการที่ไทยสามารถดำเนินการส่งออกไก่สดได้ตามมาตรฐานที่ญี่ปุ่นกำหนดไว้ นั้นเป็นเพราะประเทศไทยมีความเชื่อมั่นในมาตรการควบคุมโรคของประเทศไทยเพราะญี่ปุ่นให้ความสำคัญและเข้มงวดมากเรื่องคุณภาพสินค้าคาดว่าจะส่งผลให้ไทยส่งออกทั้งเนื้อไก่สดและเนื้อไก่แปรรูปไปญี่ปุ่นในปี 2557 นี้ ได้ไม่น้อยกว่า 300,000 ตันมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาท และส่งผลให้ปริมาณส่งออกไปประเทศต่างๆรวมทั้งหมดจะไม่น้อยกว่า 650,000 ตัน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 80,000 ล้านบาท

ด้านนายสัตวแพทย์ทฤษฎี ชาวสวนเจริญอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า จากการที่กรมปศุสัตว์ได้ติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารการเกิดโรคใช้หวัด นกอย่างใกล้ชิดรวมทั้งดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคใช้หวัดนกอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ขออย่าว่ายังไม่พบเชื้อใช้หวัดนกในประเทศไทยแต่อย่างใด ให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าไก่ไทยปลอดภัยและปราศจากใช้หวัดนก

อย่างไรก็ตาม กรมมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอดเวลาอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเฝ้าระวัง เชื้อใช้หวัดนกที่ในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันในฟาร์มสัตว์ปีกที่อยู่ใกล้แนวชายแดนเพื่อสกัดไม่ให้เชื้อติดต่อเข้าสู่ไทยและการควบคุมรวมถึงการจัดการปัญหาใช้หวัดนกที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนถึงมาตรการดูแลและแก้ปัญหาโรคติดต่อที่ภาครัฐมี ความสามารถในการแจ้งเตือนและแก้ไขเป็นอย่างดีขณะที่ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จากฟาร์มของประเทศไทยก็ยังสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรปและนานาประเทศ ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัยซึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่มี ระบบควบคุมที่ดีและต่อเนื่อง

ด้านนายศุภฤกษ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย กล่าวว่า ไก่เนื้อของไทยมีมาตรฐานการผลิตในระดับสากล สำหรับเรื่องใช้หวัดนกนั้นที่ผ่านมาทางสมาคมได้ติดตามการผลิตของสมาชิกอย่าง ต่อเนื่อง สมาชิกทุกรายมีการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดที่ผ่านมามีพบว่ามีการระบาดของโรคใช้หวัดนก ที่สำคัญหากเกิดโรคจริงต้องมีการแจ้งอย่างเป็นทางการกับสมาคมและภาครัฐที่ กำกับดูแลอยู่ไม่มีทางที่จะบิดบังได้ เพื่อไม่ให้โรคเกิดลุกลามใหญ่โต เพราะถือเป็นเรื่องใหญ่ของอุตสาหกรรม ในนามของสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ขอยืนยันว่าไม่มีการเกิดโรคใช้หวัดนกในทุกบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคม รวมถึงข่าวลือผ่านโซเชียลมีเดีย ในไลน์กรณีบริษัทซีพีที่ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด



'สรินทร์' ส่งเสริมให้ปลูกพืชฤดูแล้ง

สุรินทร์ - นายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดมีแผนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในปี 2556/2557 รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 17 อำเภอ รวมเนื้อที่ประมาณ 110,000 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 12,000 ราย แยกเป็นการเพาะปลูกอยู่ในเขตชลประทานจำนวน 1,000 ราย รวมพื้นที่ 5,000 ไร่ นอกเขตชลประทานจำนวน 12,000 ราย ซึ่งสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แหล่งน้ำบาดาลและแหล่งน้ำอื่นๆ รวมพื้นที่กว่า 60,000 ไร่

นายวันชัยกล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกพืชแล้วในพื้นที่กว่า 65,000 ไร่ สำหรับพืชที่ปลูกทั้ง 17 อำเภอ ได้แก่ข้าวนาปรังจำนวน 90,000 ไร่ พืชไร่และพืชผักอื่นๆ ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานจำนวน 18,000 ไร่ ซึ่งการดำเนินการตามแบบแผนที่เกษตรจังหวัดวางมาตรการไว้ จะสามารถช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงในไม่ช้า ที่สำคัญยังเป็นการสร้างรายได้เป็นอย่างดีเป็นรูปธรรมให้กับเกษตรกร



'กิตติรัตน์' อ้างติตปัญหาภาค.จ่ายเงินชานาชา

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรียกประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว วานนี้ (17 ม.ค.) อาทิ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีได้แถลงข่าวร่วมกัน

นายกิตติรัตน์ กล่าวว่ รัฐบาลได้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวมาเป็นเวลา 2 ปีคือมีการผลิต 2554/55 และมีการผลิต 2555/56 ดำเนินการทั้งนาปีและนาปรังรวม 4 ฤดูการผลิต โดยให้เงินในโครงการทั้งสิ้น 6.8 แสนล้านบาท ยืนยันเงินดังกล่าวถึงมือเกษตรกรทุกบาททุกสตางค์ เพราะจ่ายผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) ไปยังบัญชีของเกษตรกร

มีการระบายข้าวไปแล้วมูลค่าประมาณ 2 แสนล้านบาท และกำลังอยู่ระหว่างการระบาย

ส่วนการรับจำนำข้าวนาปี 2556/57 ที่ได้เริ่มตั้งแต่เดือนก.ค. 2556 ขณะนี้จ่ายเงินให้ชาวนาแล้ว 55,000 ล้านบาท สำหรับเงินที่ค้างจ่ายให้กับชาวนา และต้องใช้การกู้เงิน หรือการใช้สภาพคล่องของ ธ.ก.ส.เพิ่มก็ต้องขอความเห็นจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องนี้คนพร้อมจะไปขึ้นแจงในสัปดาห์หน้า โดยยืนยันว่าการรับจำนำข้าวมีการผลิต 2556/57 ครม.ให้ความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย.2556 ก่อนยุบสภาตั้งนั้นการกู้เงินส่วนนี้รัฐบาลต้องจัดสรรเงินให้กับเกษตรกร เป็นการค้าเงินการต่อเนื่องไม่ผิดข้อกฎหมายอะไร

ต้องขออภัยที่อาจทำให้ชาวนาได้เงินล่าช้า ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้มีปัญหारेื่องไม่มีเงิน แต่การจ่ายต้องมีขั้นตอนต้องให้กกต.อนุมัติ การ

ระบายข้าวก็ยั้งต้องขออนุมัติกกต. ทำให้การระบายข้าวไม่ทันนัก ได้ส่งเรื่องไป กกต.แล้วจะไปแจ้งต้นสังกัดที่ทันท่วงที และได้ให้นายทุนที่กต.เลือกทยอย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวนา สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นปัญหาของรัฐบาลที่จจะหน่วงเหนี่ยวหรือไม่มีเงิน แต่ต้องผ่นขั้นตอนทางกฎหมาย นายกิตติรัตน์กล่าว

ส่วนความล่าช้าในการจ่ายเงินชานาชาเพราะเงินจากงบประมาณรายจ่ายปี 2557 มีการอนุมัติผ่านตั้งแต่เดือนก.ย.ที่ผ่านมา แต่ฝ่ายค้านได้ร้องเรียนทำให้การพิจารณาของประมณฑต้องพิจารณาอีกขึ้นหนึ่งและมีเรื่องกร ขุดปลา ทำให้ขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีผู้ชุมนุมมาปิดล้อมกระทรวงการคลังและสำนักงานประมณฑ ทำให้การประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ล่าช้าออกไปด้วย

นายวราเทพ กล่าวว่ามีอีกเงางว่าโครงการรับจำนำข้าวก็มีเงินสูง ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่โปร่งใส ทลายฝ่ายบอกว่ชาตทุน และพูดแง่ลบต่อโครงการ ถ้าชาตทุน คือชาตทุนที่มีบัญชี แต่เงินที่ใช้ไปเป็นการชดเชยให้ชาวนา วงเงินที่สูงจึงเป็นตามสัดส่วนชานาที่เข้าร่วมโครงการ

นายวราเทพ กล่าวว่ ไม่อยากให้ฝ่ายใดเอาความเดือดร้อนของชาวนามาเป็นประเด็นทางการเมือง รัฐบาลเข้าใจความเดือดร้อนของชานาที่ไม่ได้รับเงิน ส่วนที่นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าอยากให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนา รัฐบาลก็เร่งอยู่แล้วในส่วนที่ทำได้ แต่ส่วนที่ทำได้ไม่ได้เพราะติดการพิจารณาของ กกต. การระบุว่าถ้ามีรัฐบาลกลางจะสามารถจ่ายเงินให้ชาวนาได้ทำให้ชาวนาเข้าใจผิด รัฐบาลกลางเกิดขึ้นไม่ได้ ไม่มีกฎหมายรองรับ